
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕62   เวลา  10.30 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายสุจินต์  สาครเสถยีร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
16.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
17.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
18.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
19.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
      (ลาป่วย) 
2.นายอรรควุฒ ิ อรรถรุ่งโรจน ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
3.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
      (ลากิจ) 
4.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
      (ลากิจ) 
5.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
      (ลากิจ) 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
      (ลากิจ) 
7.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผ่อง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
7.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
8.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
9.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
10.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
12.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
15.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
16.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

17.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
18.นายกีรติ นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
23.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
24.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
25.นายวิษณุ พานนนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
26.นายดุรงฤทธิ์ ดุลคนิด   นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
27.นางสาวสสิตา เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

28.นายธวชัชัย... 
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28.นายธวัชชัย จักวิลัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29.ว่าที่ ร.ต.กาญจนรัตน์ โกมารพิมพ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
31.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
32.นางสาวคนึงนติย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
33.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
35.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
36.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
37.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
38.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
39.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
40.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
41.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
42.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
43.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
45.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
46.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
48.นายลฎาภา มาลารักษ์วรากร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
50.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
51.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
52.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.40  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน....19.....คน 
  ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึน้สู่บัลลังก์ 
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก  

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้นัดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 ในวันนี้          
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งสิ้น 2 เรื่อง ดังนี ้
ประธานสภาฯ   เรื่องแรก เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ไม่สามารถน าเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯรับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท า
กระชั้นชิดและก่อนที่จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้  จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

   เรื่องสุดท้าย ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ 465 / 2562 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เป็นรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญรองศุภศักดิ์ ขึ้นกล่าวแนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองด้วยครับ 

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ. 2 ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง ให้รับความกรุณา
  จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแต่งตั้งให้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
  2562 กระผมมีความยินดีที่จะได้ท างานร่วมกับท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ แห่งนี้   
  เพ่ือประโยชน์และความสุขของคนระยอง ขอบพระคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือกับสภาฯแห่งนี้  เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้รับการแจ้งว่า 
ประธานสภาฯ นายก อบจ.มีญัตติที่ส าคัญที่จะประชุมสภาฯ มีแค่วาระเดียว  ผมเองก็เห็นว่าการที่จะ     
  เรียกประชุมสภาฯ ก็ยังไงๆอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องเดือดร้อน ชาวบ้านน้ าท่วม ไฟไหม้  
 
 
 

ผมก็ยินดี... 
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       ผมก็ยินดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือน ผอ.กอง ทุกกองที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองกิจฯ 
  กองแผนฯ กองช่าง ผมทราบว่าภารกิจของ อบจ.มีเยอะ ฉะนั้นเรื่องที่ท่านจะต้องเตรียมเพ่ือที่
  จะเข้ามาเป็นวาระในการประชุมในแต่ละครั้ง ขอให้ท่านได้เตรียมเรื่องไว้นะครับ เวลามีประชุม 
  ผมก็จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมให้ ถ้ามี 1-2 วาระ แสดงถึงความไม่พร้อมขององค์กร
  นะครับ ผมก็อยากหารือในที่นี้ และบอกกับท่านหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเวลามีประชุมให้   
  ท่านเตรียมเรื่องไว้ หลายครั้งหลายหนที่ผมเตือนกับกองแผนก็ดี กองอ่ืนๆก็ดี ว่าพยายามให้     
  มีความพร้อมให้มากที่สุด เวลาผมเรียกประชุม ผมก็มีข้อบังคับที่จะต้องท าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ
  เอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้อ่าน ได้ดูตามกฎระเบีย บ
  เพราะฉะนั้นเวลาท่านสมาชิกสภาฯ มาประชุมทีก็อยากจะให้ได้เนื้อหาสาระที่มากพอนะครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ เวลามีการประชุมสภาฯ ผมก็อยากให้ทา่นให้ความส าคัญหน่อยนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 
 
 

โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าจัดซื้อกระดาน 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
- ค่าจัดซื้อกระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่นพร้อมติดตั้ง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ผมก็เคยยืนยันในสภาฯ แห่งนี้หลายครั้งนะครับ ว่าผมเป็นนายก อบจ.ระยอง ผมก็ไม่ได้มี
  อ านาจอะไรเลย เพราะฉะนั้นต้องอาศัยท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
  ทุกเรื่อง อันนี้เป็นเรื่องที่ระเบียบเขียนไว้ ญัตตินี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเลย ตั้งงบประมาณไว้  
  สืบราคาไป ราคาที่มีอยู่ท าไม่ได้ ต้องเพ่ิมเงิน ถ้าวันนี้ไม่เอาญัตตินี้เข้ามาในสภาฯแห่งนี้     
  เด็กก็ไม่มีกระดานด า แล้วท่านคิดว่าเราจะซื้อเวลา รอเวลาได้ยังไงครับ ความจริงวันนี้
  ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้วางแผนไว้ แต่ว่ามีเรื่องด่วนอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 ถ้ามีเรื่องด่วนถึงมี  
  วาระเดียว วันนี้ก็ต้องประชุม แต่พอมีประชุมแล้วก็มีเรื่องอ่ืนเข้ามาด้วย เพ่ือขยับงานที่ช้า    
  ให้มันเร็วขึ้น วาระนี้ก็โอนงบประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ แล้วซื้อไม่ได้ ของมันขึ้นราคา ก็ต้องโอนเพ่ิม 
  ก็ไม่ใช่อ านาจผม เป็นอ านาจสภาฯ ก็ต้องเสนอท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ            
  ผู้ทรงเกยีรติ เพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......16.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

 

 

 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จ านวน .......14.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
   แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อกระดานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

- ค่าจัดซื้อกระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่นพร้อมติดตั้ง 
    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
  ได้พิจารณาอนุมัติ   

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  เห็นไหมครับ เดิมตั้งไว้ 8 กระดาน จะซื้อจริงๆ ส ารวจแล้วใช้ 7 กระดาน ผมก็ไม่มีอ านาจ   
  นะครับ ต้องเป็นอ านาจของท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผมมีหน้าที่แค่เสนอ 
  วันนี้ 2 ญัตตินี้คือ 1.เพ่ิมเงินเพราะซื้อไม่ได้ 2.เดิมต้องการซื้อ 8 แต่ลดเหลือ 7  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......18.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖2 

   อนุมัติ       จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

 

นายวราวุธ... 
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นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
     เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมด่ังนี้  

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง    เงินส ารองจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการบ ารุ งรักษาพัฒนา

แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง “วังสามพญา" ภายในวัดละหารไร่ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 ประเภท ค่าใช้สอย    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการติดตั้ งระบบ
 ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศส าหรับอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ     
 ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 
 
 

งบลงทุน... 
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 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
 ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องปรับอากาศส าหรับอาคารเรีย น
ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตต ิ
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    

ในญัตตินี้มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือเรื่องค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ    
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งไว้ผิดหมวด เดิมตั้งไว้อยู่ในหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภท
ค่าใช้สอย ซึ่งต้องเปลี่ยนมาเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจะเดินหน้าต่อได้ เงินคงเดิม เรื่องต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ โครงการบ ารุงรักษา
พัฒนาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง “วังสามพญา” ภายในวัดละหารไร่ ตั้งงบประมาณไว้ 
13,500,000 บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการ ด้วยเรื่องนี้เป็นที่มาของการประชุมสภาฯ 
วันนี้ครับ เนื่องจากประเทศไทยจะมีพิธีบรมราชาภิเษก ก็ต้องส ารวจเพ่ือหาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศ เพ่ือมาท าพิธี ปรากฏว่าในจังหวัดระยองก็มีแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์อยู่     
แห่งหนึ่ง ชื่อ “วังสามพญา” อยู่ที่อ าเภอบ้านค่าย อยู่ที่วัดของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่          
มีประวัติยาวนานมาก ถ้ามีพิธีกรรมที่ส าคัญ ก็ต้องตักน้ าที่วังสามพญาเพ่ือไปท าพิธี ปรากฏว่า
ทางจังหวัดก็ได้รับมอบหมายให้มาตักน้ าที่วังสามพญา แต่เมื่อทางจังหวัดน าโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองไปดูมาแล้ว ปรากฏว่าพ้ืนที่ของวังสามพญานั้นเสื่อมโทรมขาดการบ ารุงดูแล   
ซึ่งก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ แต่ชื่อความศักดิ์สิทธิ์ยัง คงอยู่ เหมือนเดิม เมื่อวันที่          
เราจะต้อง ตักน้ าคือวันที่ 6 เมษายน 2562 จะต้องมีพิธีการยิ่งใหญ่ มีการถ่ายทอด   
สัญญาณโทรทัศน์ แล้วถ้าแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ เรามีสภาพเช่นนี้  คงไม่น่าท าการถ่ายท า          
จะไปผูกผ้าฉลองก็คงจะล าบาก เพราะว่าไม่สมศักดิ์ศรีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง      
ทีมจังหวัดก็ไปส ารวจออกแบบมาหมดแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณให้ ต้องมามอบหมายให้ อบจ.    
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทางเราก็ไม่ได้ขัดข้องครับท่านประธานสภาฯ เพราะเป็นเรื่องส าคัญ
ของชาติ เพียงแต่ว่าในกระบวนการมันก็ต้องเข้าสภาฯ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่องนี้ไม่มี
ในแผน  แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญยกเว้นระเบียบได้เลย เพราะเป็นเรื่องของสถาบัน กระผม
เองก็ไม่มีอ านาจเมื่อจังหวัดร้องขอมาว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 

 
 
 

ตามแบบ... 
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 ตามแบบที่ออกแบบไว้  13,500,000 บาท ซึ่ งเราต้องเอาเงินส ารองมาหรือจาก       
หลายๆ ส่วนมา เพ่ือให้ได้งบประมาณโครงการนี้ และมีระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 1 เดือน 
วันนี้เสนอเรื่องเข้าสภาฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในเดือนมีนาคมต้องเสร็จ วันที่         
6 เมษายน 2562 ต้องตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศ มีการสวดมนต์ท าพิธี ท่านประธานสภาฯ ครับ 
นี่คือหน้าที่ของเราครับ คือท าในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์และมีความส าคัญ กระผมจึงขอเรียนเลย
ว่ากระผมต้องให้ความสนับสนุน ถ้าช้ากว่านี้ยิ่งล าบากยิ่งไม่ทัน และต้องไปหาวิธีอีกว่าต้องใช้วิธีไหน
ให้ด าเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน 1 เดือน สุดท้ายที่เราใช้เงิน 13,500,000 บาทนั้น    
จะท าให้ออกมาดูศักดิ์สิทธิ์และใช้ได้ตลอดไปได้อย่างไร หรือเมื่อมีพิธีกรรมหรือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
ที่ต้องตักน้ าศักดิ์สิทธิ์นี้ จะต้องเป็นไปในรูปแบบไหนให้คุ้มค่า ท่านประธานสภาฯ ครับ แบบที่
ออกมานั้นก็ท าให้ออกมายิ่งใหญ่และดูดี ตามแบบ โดยเฉพาะต้องใช้ได้ตลอดไป โดยเฉพาะ
ต้องมีน้ าสะอาด ซึ่งในบ่อนี้ขณะนี้มีโคลนอยู่ประมาณ 2 เมตร ต้องแก้ปัญหาโดยการ        
เอาโคลนออก ต้องดาดท าที่ขึ้นที่ลงให้ได้ตามมาตรฐาน ที่เหลือก็ส่งมอบให้ทางวัด และ    
อบต.หนองละลอก ไปดูแลต่อ เราเป็นคนปรับปรุงในรอบแรกนี้ไป กระผมจึงเรียนว่า         
จะท าให้บ่อน้ านี้ดูศักดิ์สิทธิ์และต้องเป็นแบบที่ไม่ต้องไปลงทุนอีกแล้ว เวลามีพิธีกรรมส าคัญ
ของชาติที่ต้องมาใช้  และต้องให้เป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์คู่กับจังหวัดระยองแบบ นี้ต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......18........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อน ุม ัต ิโ อ น ง บ ปร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ า ป ีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖2            
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ......16.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อทราบ 
   -  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   (พ.ศ. 2561 –  2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื ่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง (พ.ศ. 2561 –  2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดระยอง ให้พิจารณา
  สนับสนุนงบประมาณเ พ่ือพัฒนาบ ารุ งรักษาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง             
  “วังสามพญา” ภายในวัดละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และ
  ร่วมจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ าพระพุทธมนต์ เพ่ือประกอบพิธีกรรมตักน้ าและเสกน้ า              
  พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมประกอบพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  พ.ศ.2562 ตามห้วงเวลาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ 
  ระหว่างวันที่ 6 –  9 เมษายน 2562 โดยให้ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
  ด าเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561– 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข    
   การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
   นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสร็จ
   และประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
    เพ่ือให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   (พ.ศ. 2561 –  2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
 
 
 

แก้ไขเพ่ิมเติม... 
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    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24          
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง         
   สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน    
   สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   (พ.ศ. 2561 –  2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ระยองทราบ เป็นเรื่องของการเพ่ิมแผนนะครับ เมื่อสักครู่ สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ            
   ในระเบียบวาระที่ผ่านมา ก็ต้องเพ่ิมแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงน าเรียนมา    
   เพ่ือทราบครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ. อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ  
 ดิฉันอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.เขต 4 อ าเภอแกลง เรื่องที่ดิฉันจะถามต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เป็น
 ประโยชน์กับประชาชนคนระยอง และเป็นการไปตอบค าถามชาวบ้าน ก่อนที่เขาจะถาม      
 ในการลงพ้ืนที่ดิฉันจะได้รับค าถาม แต่ถ้ามีโอกาสได้รับข้อมูลตรงนี้ไปชี้แจงหรือไปน าเสนอก็จะ
 บอกถึงภาพลักษณ์หรือว่าการท างานการบริหารงานของ อบจ.ระยองของเราค่ะ เรื่องแรก   
 นะคะ ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาฯไปยังคณะผู้บริหารว่าความคืบหน้าในเรื่องของ
 โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง ไปถึงไหนอย่างไร เรื่องของการ
 ก่อสร้างก็อาจจะเก่ียวกับเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับกองช่าง อีกหัวข้อคือเรื่องของก าหนดการ 
 เปิดการรับสมัครเพราะเดิมทีเราจะมีการประกาศในสภาฯแห่งนี้ว่าเราจะมีการประกาศรับ
 สมัครนักเรียนระดับอนุบาล เริ่มต้นที่จะเปิดการเรียนการสอน ปี  พ.ศ. 2562 ซึ่งถ้าเป็น
 เช่นนั้น ตอนนี้เราต้องรับสมัครนักเรียนแล้วค่ะ ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านประธานสภาฯ   
 ว่ารายละเอียดความชัดเจนในกรณีที่ดิฉันจะไปแจ้งพ่ีน้องประชาชน เป็นอย่างไร ขออนุญาต
 ถามประเด็นนี้ก่อนค่ะ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาฯ     

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยอง ผมเองขออภัยท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติที่อยู่อ าเภอแกลง หรืออ าเภอใกล้เคียง 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง... 
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  โครงการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงที่ท่านถาม ก็เป็นโครงการที่เราท ามา

ใกล้ 10 ปีแล้วนะครับ แต่ผมเรียนแล้วนะว่า เราอยู่ในระบบราชการเราไม่ได้ท าอะไรง่าย
แบบเอกชน เราต้องเริ่มจากโครงการที่ไม่มีเงินซื้อที่ก็ไปหาที่ ที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ก็ต้องไป
เข้ากระบวนการขอใช้พื้นที่ มีกฎหมายหลายฉบับเซ็นขอใช้ที่อีก ยังไงก็ต้องเซ็น เพราะ     
ขอใช้ที่ท าโรงเรียน ถ้าไม่อนุญาตก็ตอบพี่น้องประชาชนเอาเองละกัน โครงการนี้ศึกษา
ออกแบบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร เราก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักร อบจ. ไปปรับดิน 
ถมดิน วันนี ้พึ ่งประมูลเสร็จ เซ็นสัญญา ได้ผู ้ร ับเหมาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี เดือน
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 เสร็จ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติของอ าเภอแกลงก็ไปบอก
ได้เลยว่า คนที่มีลูก 3 ขวบ ในปี พ.ศ.2563 เราจะรับอนุบาล 1 ได้ 5 ห้อง โครงการนี้
เราก็ขอเงินไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครให้เงิน ก็ต้องใช้เงิน อบจ. จ านวน 115,500,000 บาท      
แต่เรายินดีจะท าเพราะเรื่องการศึกษาเรื่องใหญ่ และในอนาคตการศึกษาก็จะเป็ นเรื่อง
ส าคัญต่อไป เพราะฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ก็จะเริ่มก่อสร้าง  เพราะเซ็น
สัญญาไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ปี ก็เข้าสู ่กระบวนการรับเด็ก    
และรับได้ 5 ห้อง ทั้งหมด มี 15 ห้องเรียน ขึ้นทีละชั้นเรียน ชั้นละ 5 ห้อง และถ้ามี
ความต้องการเด็กเยอะขึ้น ก็จะมาปรับแผนจะเพิ่มห้องเรียนไหม เพิ่มงบประมาณเท่าไร 
แต่ว ่าร ูปแบบท าเลที ่ตั ้ง  สวยหมด อยู ่ต ิดบายพาส ออกแบบนานาชาติ มีสถานที่      
สนามกีฬา ทุกอย่างครบ คงจะต้องลงทุนที่นั่นอีกเยอะ เพราะฉะนั้นในข้อสอบถามนี้           
ก็เรียนดังที่เรียนไป ขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ. อุมา วิภูษณะ 
ประธานสภาฯ    

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ     เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.เขต 4 อ าเภอแกลง มีอีกเรื่องที่จะเรียนถาม
ท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้ ดิฉันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชน ท างานที่นี่ 7 ปีเต็มแล้วค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันเข้าลิฟท์มา มีคนถามดิฉันว่าสอนอยู่
ที่ไหนครับ พ่ีอยู่กองไหนค่ะ เป็นไปได้ไหมค่ะท่านประธานสภาฯ มีแนวทางที่จะมีการท า 
ท าเนียบ คือไม่ได้อยากให้คนในองค์กรว่าเราเป็นตัวแทนชาวบ้านอะไรหรอกค่ะ เพียงแต่ว่า
คนที่ เข้ามาติดต่อ รู้ ว่ าท่านนายกปิยะ ปิตุ เตชะ หน้าตาเป็นแบบนี้  แล้ว วันนี้ วันดี             
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีรองนายกคนใหม่ชื่อนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง หน้าตาเป็นแบบนี้ 
อยากให้มีท าเนียบค่ะ ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ฝ่ายข้าราชการ หน่วยงานส่วนราชการ
ต่างๆ เราจะได้รู้จักหน้าค่าตากันค่ะ เพราะรวมถึงฝ่ายการศึกษาฯแล้วประมาณ 800-900 
คน เป็นไปได้ไหมก็เรียนถามท่านประธานไปยังผู้บริหารที่มีอ านาจในการบริหารจัดการตรงนี้
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ครับ ก็เป็นเรื่องหารือกับฝ่ายบริหารนะครับ ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ประสงค์อย่างนั้น 
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ   
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ท่านประธานครับก็ต้องถามสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนว่าจะเห็นด้วยไหมครับ แต่ฝ่ายบริหารไม่มี
อะไรที่จะติดขัดอยู่แล้วครับ เพียงแต่ว่าเราย้ายตึกมา ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีติดนะครับ ฝ่ายสภาฯ
ก็ไม่ได้มีติด เพราฉะนั้นถ้าติดก็ติดทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาฯ ก็ท าได้นะครับ ไม่มี         
ข้อระเบียบอะไรห้ามไว้ ก็ต้องดูว่าใช้งบประมาณท าได้ป่าว ก็รับไว้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
 ทุกท่านนะครับ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส.อบจ. เขต 5 อ าเภอแกลง ขอเรียนถาม
เกี่ยวกับวัดกองดิน เคยปรึกษาท่านนายกแล้วว่าจะขอสนับสนุนเรื่อง จัดงานสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช อบจ.จะสนับสนุนงบประมาณเหมือนทะเลน้อยได้หรือไม่ ทางวัดสอบถามมา             
แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ทางกองเขาบอกว่าสนับสนุนไม่ได้ ถ้าสนับสนุนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร       
แต่ก็ให้หาช่องทาง แต่ถ้าสนับสนุนได้ก็ขอให้ช่วยสนับสนุน วัดกองดินได้รับความเห็นชอบจาก
จังหวัด ผู้ว่าฯให้จัดงานรุกขมรดก คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยองเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้     
ถูกคัดเลือก แต่ เนื่ องจากวัดกองดินยั งมี อีก 2 สิ่ งที่ ส าคัญ คือ พระปิยปกาศิต และ                      
มีค่ายกองดินปืนด้วย เวลาจัดงานทุกครั้ง ทางเทศบาลไม่ค่อยสนับสนุน จึงมารับงบประมาณ
จาก อบจ. ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ครับ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผมก็ได้รับเรื ่องนี ้มาแล้ว จริงๆแล้วโดยส่วนตัว  ผมก็ไม่ได้ยึดระเบียบ ถ้าโครงการดีมี
ประโยชน์ประชาชนได้ให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี ส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยนะครับ 
เพียงแต่ว่ามันต้องมีทางออกเรื่องนี้ก็ได้ไปปรึกษากองแผน เรื่องเงินมันไม่มาก  แต่ว่ามัน
ติดขัดด้วยระเบียบจริงๆว่า ได้เงินจากจังหวัดไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ไม่พอ ก็คิดว่าจะมาให้ 
อบจ.ได้สนับสนุน แต่ดูแล้วจริงๆก็ไม่สามารถสนับสนุนได้ก็เลย ให้เรียนชี้แจงทางผู้ที่มา
พบ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติไปนะครับ ช่วยไม่ได้ โดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้  
ผมขอเรียนว่า ทุกคนต้องระมัดระวัง เพราะมันอยู่ในลักษณะที่ท้องถิ่น ท าอะไรไม่ค่อยได้ 
มีคนจับผิดโน่นนี ่นั ่น ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โครงการนี ้ต้องขออภัยนะครับ        
ว่าไม่สามารถสนับสนุนได้ ก็เรียนไปให้ทราบแล้ว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
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ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
กระผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. เขต 3 อ าเภอบ้านค่าย ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านนายก
และผู้บริหาร ที่ได้จัดท าโครงการสนับสนุนงบประมาณใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงถนน       
สายเชิงเนิน –  ชากบก และถนนสายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน โครงการทั้งสองเส้นงบประมาณ      
500 กว่าล้านบาท งบประมาณผูกพัน 3 ปี ตอนนี้ด าเนินการก่อสร้างแล้วพบปัญหา       
ระดับหนึ่ง เรื่องการออกแบบตกหล่นไป เช่น ท่อระบายน้ าต้องมีท่อลอดข้ามขาดหายไป      
ที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าน้ าอีกฝั่งหนึ่ง ไม่สามารถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งได้ ในทางปฏิบัติได้มี    
การประสานงานการแก้ไขแบบมีการปรับลดงบประมาณเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 24 เมตร 
ถนนสายเชิงเนิน –  ชากบก แนวถนนจะท าหน้าที่เป็นเขื่อนดักน้ าทางฝั่งตะวันออกมา        
ฝั่งตะวันตก ขอให้กองช่างออกแบบให้ดี 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยอง เรื่องนี้ผมได้ก าชับกองช่างว่าให้แก้ไขแบบได้โดยเฉพาะท่อลอด เพราะมันเป็นที่ต่ าทั้ง
น้ าฝนและน้ าคลองชลประทาน ให้ ส.อบจ.เป็นผู้เสนอแนะว่าที่ไหนควรท า ผมเลยให้ท าเป็น
ถนนคอนกรีตที่แข็งแรงพอ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน นะคะ 
ดิฉันกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ.เขต 1 อ าเภอแกลง เรื่องแรก ประมวลกฎหมายของ 
อปท.ในรูปแบบสหการ สหการเป็นการร่วมมือกันระหว่าง อปท. เรื่องที่ 2 กองทุนฟ้ืนฟู    
ทาง อบจ.ได้ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพ 
อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน และวารสารในโครงการนี้ ขอให้น ามาแจกให้กับ
ท่านสมาชิกสภาฯ ในการประชุมครั้งหน้าด้วยค่ะ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จริงๆที่ท่านได้ไปสัมมนาเรื่องสหการ อบจ.ได้ท าแล้ว รูปแบบสหการคือการร่วมมือกันของ 
อบต.และเทศบาล การบริหารคือการร่วมมือกัน อย่างเช่นของเรา อุทยานสวนดอกไม้ฝาย
บ้านค่าย สวนสุขภาพระหว่างอ าเภอ อีกสหการ 1 แห่ง คือเราจัดสรรงบประมาณให้กับ
อ าเภอวังจันทร์มี 5 ท้องถิ่น ร่วมมือกันผลิตน้ าประปางบประมาณ 100 กว่าล้านบาท      
การประปาส่วนภูมิภาคมาขอให้ อบจ.ถ่ายโอน แต่ทาง อบต.กับเทศบาล ไม่ยอมให้ ตอนนี้   
ก็ยังไม่สามารถผลิตน้ าได้เลยสักคิว ตามหลักวิชาการ ถ้าปฏิบัติได้จริงจะถือว่าเป็นเรื่องดีเลย
นะครับ ให้ อปท.ร่วมมือกัน สามารถผลิตน้ าขายกันได ้
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
 กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส.อบจ. เขต 5 อ าเภอแกลง ฝากกองช่างถึงผู้รับเหมาด้วย  
 นะครับ เวลาท างานเสร็จแล้วเอาป้ายไปปักหน้าบ้านชาวบ้าน โดยไม่ขออนุญาต ชาวบ้านเขา
 เข้าออกไม่สะดวกครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านนะครับ 
 กระผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. เขต 3 อ าเภอบ้านค่าย เรื่องของสหการได้มีโอกาสไปร่วมงาน
 เสวนาเป็นการร่างกฎหมายให้รองรับกับ อปท. มีเฉพาะเทศบาลอย่างเดียว เทศบาลมีพ้ืนที่
 ติดกันกับเทศบาล เลยเป็นปัญหา  อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่ายมี อปท. 8 แห่ง           
 ถ้ามีกฎหมาย มีคนเสนอเป็น พรบ.เลย สหการคือการเอา อปท.มาร่วมกัน โดยใช้ MOU     
 มาท า ถ้าเป็นสหการจะว่าจ้างเทศบาล หรือตัวแทนมา โดยมีกฎหมายลูกย่อยๆออกมา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ผมขอแจ้งเรื่องโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ   จังหวัดประจ าปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 –  16.00 น.    
  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) ขอให้ทุกท่านมาอบรม   
  โดยพร้อมเพียงกัน 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
   ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม    
 เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนิน
 กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน    
 และท้องถิ่นของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง                  
 ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  

เลิกประชุม เวลา  11.50 น.   

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
 


